







### Thuốc thoa Cadum các bệnh ngoài da

Những kẻ hay ngứa gãi đầu đón đã lâu năm, hãy dùng thuốc thoa Cadum mà thoa thì êm ái nhẹ lặn, ngứa tự dưng, khô loét có những bệnh ngoài da, nôm là: nổi phong, nổi đẹn, nổi mụn, nổi nhọt, ghẻ ngứa, bị trầy da, đứt tay đứt chân, bị phỏng, có loét, nổi mẩn-dây, nổi vẩy-cá, sẩn-sưng, ngứa mắt ngứa mũi, ngứa, ngứa, ngứa.

### CÓ KHI SỨC-KHOE NGĂN-TRỞ TA LÀM VIỆC



Không phải mình thiếu lòng sót sáng làm việc để làm trọn việc khổ nhọc hàng ngày. Nhưng vì khi nước làm cho ta khó chịu nên làm một nước, bụi bám và khi nóng làm cho mình bức tức khó thở. Thỉnh thoảng ta ngẫm một vài viên **KEO-THUỐC WYBERT**, nó làm cho tươi tỉnh, mơn nức đũa giàng và chữa khỏi các bệnh đau cổ.



### Đ P U A Y H C O

Một cái sơ hời hiệu BERLIET con mồi tinh-lão, máy móc con chắc chắn ven-toán và chạy êm ái lắm. Mà nay hơn vì có việc sắp phải đi xa, nên tinh bán lại cho ai đương cần dùng cho cơ. Vây thì sẵn cái dịp may này, tìm đầu cho nhọc, cứ đến để nơi nhà in Union của ông Nguyễn-văn-Cần ở đường Luciano Mossard, số 13 (Saigon) mà thương-nghi thì xong.



Những cơn vi trùng này sinh ra **BỆNH LY BỆNH XƯƠNG RƯỢT BỆNH KHÔNG LÂM DA** Những bệnh ấy chữa bằng thuốc

**AMBIASINE** là thuốc có độ-phòng và chữa các bệnh ấy rất hiệu nghiệm. Trẻ tại phòng thí nghiệm thuốc AMBIASINE Số nhà 68, Rue d'Amsterdam, PARIS-8<sup>e</sup> Bán ở khắp các nhà thuốc tây.

### GLANDOVITAL



thời buổi mới

chỉ bệnh tri-não và kém ngủ. khi thần-thể mệt và tri-ức lực yếu. khi toàn thân và trí não nhu nhược. muốn tự sự và phục não, dùng sau khi nóng lạnh, chứ chương gia 30 năm, cho thêm về hoa-mỹ, chỉ liệt đờng và phụ âm.

### GLANDOVITAL

Vi mô kiến Lữ và niên gia báo sau các báo, cho các báo chí, công hiệu, ma làm cho ta được khoan khoái trong thân thể và hồn tâm.

**N. C. T. B.** Hội đồng báo Anh em chiếm quyền Nam-ky Lục Tinh: Xin đọc báo «Nông-công-Thương» là một tờ báo rất cần thiết, hiệu quả, khi, nghị luận đàng đàng, có giá trị ở Bắc-kỳ đương hàng bài làm việc dân việc nước. Mỗi năm 6 \$

### PHÁP-NGÂN-HÀNG

Hàng chính tại PARIS (VIII) đường 8<sup>e</sup> Haussmann số 96

Những hàng nhánh và Đại-biên: TRUNG-HUỆ ĐÔNG-PHÁP NGOẠI-QUỐC

### AGENCE IMMOBILIÈRE LE LINDOCHINE

18, Rue Colombet SAIGON Telephone: 1088

### Thuốc giải độc NITIDOL GONIN

Thuốc giải độc NITIDOL đáng dùng với nước nóng thì không khi nào làm cho quần áo chấy dặng; và lại thuốc ấy không có chất độc và cũng nên có loại.

Chứa bệch trước, gạc... NITIDOL không những là chi để giặt quần áo và để tẩy rửa mà còn, để rửa chấy dặng, ngứa, nôm, chấy, nhọt, nổi đẹn, nổi mụn, nổi nhọt, ghẻ ngứa, bị trầy da, đứt tay đứt chân, bị phỏng, có loét, nổi mẩn-dây, nổi vẩy-cá, sẩn-sưng, ngứa mắt ngứa mũi, ngứa, ngứa, ngứa.

### AI MA DUNG THUỐC HƯNG của ông LƯỢNG Y DEHAUT

Chỉ chữa các bệnh... CỬ ẮN

### CREME SIMON

Thuốc này càng cao thì mặt người càng hồng, tươi đĩnh.

### LÁ CỜ BÍ MẬT

Thầy giả: LOAN-DINH (Vishlong)

thức cơ, tôi làm trái đố gặp ai làm... Lá cờ bí mật này có hình ảnh...

thần thuốc chữa bệnh... Lá cờ bí mật này có hình ảnh...

đầu, nên tôi tinh học Chợ-vếp... Lá cờ bí mật này có hình ảnh...





